



ประกาศโรงเรียนฝึกอາซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอາซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าได้สละสิทธิ์ ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวัชรีย์ เพชรคง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

ส่วนการฝึกอาซีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. หลักสูตร..อาหารไทย อาหารนานาชาติ มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น ๒ คน		
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่รายงานตัว วัน/เวลา สถานที่
๑	นางสาวชุตินา กุญรัมย์	ลำดับที่ ๑ - ๒ ให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
๒	นางเลิศลักษณ์ ชมเชย	

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) อาจเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งต่อไป หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

ผลคะแนนผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ
(วิทยาการส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักสูตร...อาหารไทย อาหารนานาชาติ..... มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น ๒ คน			
ลำดับที่คัดเลือกได้	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
๑	นางสาวชุตินา กุญรัมย์	๘๖.๐๐	ผ่านร้อยละ ๘๖
๒	นางเลิศลักษณ์ ชมเชย	๘๕.๘๙	ผ่านร้อยละ ๘๕.๘๙